

ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิต

ผู้ถือบัตรตกลงใช้บริการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตเป็นงวดรายเดือนกับธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) โดยผู้ถือบัตรได้อ่าน เข้าใจและตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิต (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การสมัครใช้บริการผ่อนชำระ

ผู้ถือบัตรสามารถสมัครใช้บริการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตเป็นรายเดือนได้เฉพาะรายการใช้จ่ายที่ระบบบันทึกรายการลงในบัตรเครดิตภายในเดือนนั้นแล้ว ทั้งนี้ไม่รวมยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า โดยสามารถสมัครใช้บริการผ่านช่องทาง Call Center ของธนาคารที่หมายเลขโทรศัพท์ 026295588 หรือช่องทางไอซีบีซี (ไทย) อีเล็กทรอนิกส์แบงก์กิ้ง หรือช่องทางอื่นๆที่ธนาคารกำหนด ก่อนวันตัดรอบค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตอย่างน้อย 1 วัน หรือสมัครใช้บริการผ่าน SMS โดยธนาคารจะตัดรอบการส่ง SMS ล่วงหน้า 5 วันก่อนวันตัดรอบค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของแต่ละเดือน โดยผู้ถือบัตรสามารถสมัครใช้บริการผ่าน SMS ได้ภายใน 3 วันหลังจากได้รับ SMS

ในการใช้บริการข้างต้น ผู้ถือบัตรต้องมีวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้ไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่เกิดจากการคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารมีสิทธิเรียกเก็บจากการให้บริการดังกล่าว โดยผู้ถือบัตรตกลงยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิกันวงเงินในบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรไว้สำหรับหักชำระเป็นค่าดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นจากการใช้บริการผ่อนชำระ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือบัตรสามารถชำระหนี้ทั้งในส่วนต้นเงินและดอกเบี้ยให้กับธนาคารตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ผู้ถือบัตรสามารถกลับมาใช้วงเงินในส่วนที่ธนาคารได้กันไว้ต่อไป

2. รายการใช้จ่ายขั้นต่ำในการสมัครบริการผ่อนชำระ

รายการใช้จ่ายขั้นต่ำในการสมัครบริการต้องไม่ต่ำกว่า 3,000 บาทต่อครั้ง โดยที่ผู้ถือบัตรสามารถรวมยอดรายการใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ (สำหรับการสมัครใช้บริการผ่าน SMS ไม่สามารถรวมยอดรายการใช้จ่ายได้) ในกรณีที่ปรากฏจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระรายงวดโดยเฉลี่ยมีจำนวนไม่เท่ากัน ส่วนต่างจะถูกนำมาเรียกเก็บในการชำระหนึ่งงวดแรก เพื่อให้งวดที่เหลือผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด

3. ระยะเวลาในการชำระหนี้

ผู้ถือบัตรสามารถเลือกชำระหนี้ได้ภายในกำหนดระยะเวลา 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 10 เดือน (แล้วแต่กรณี)

4. อัตราดอกเบี้ย

ผู้ถือบัตรตกลงชำระดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.74 ต่อเดือน หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ไม่เกินร้อยละ 16.00 ต่อปี

ตัวอย่างการผ่อนชำระสำหรับขอรายการใช้จ่ายบัตรเครดิตจำนวน 10,000 บาท

ระยะเวลาชำระหนี้	จำนวนค่าวงรายเดือน	ดอกเบี้ยรายเดือน
3 เดือน	3333 (3334 สำหรับการผ่อนชำระงวดแรก)	74
6 เดือน	1666 (1670 สำหรับการผ่อนชำระงวดแรก)	74
10 เดือน	1000	74

5. ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต

รายการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตรายเดือนจะถูกบันทึกในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตและจัดส่งไปยังผู้ถือบัตร ตามที่อยู่ของผู้ถือบัตร โดยแสดงจำนวนเงินการซื้อสินค้าและการชำระค่าบริการ ตลอดจนระยะเวลาในการผ่อนชำระ รวมถึงหนี้อื่นๆ ซึ่งวันครบกำหนดชำระหนี้ในแต่ละงวดเดือนจะเป็นวันเดียวกันกับวันครบกำหนดชำระตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต โดยเริ่มผ่อนชำระงวดแรกในรอบบัญชีถัดไป และทุกๆเดือนหลังจากนั้น จนกว่าจะได้ชำระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ผู้ถือบัตรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการผ่อนชำระตามที่ได้สมัครบริการไว้แล้ว

6. การชำระหนี้รายเดือน

ผู้ถือบัตรต้องชำระหนี้ในแต่ละเดือนให้ครบถ้วนเต็มจำนวนตามที่ธนาคารเรียกเก็บ (รวมถึงค่าซื้อสินค้าและค่าบริการ และบรรดาภาระหนี้อื่นๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บัตรเครดิต)

7. การชำระหนี้คืนก่อนกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์ที่จะชำระหนี้บัตรเครดิตในส่วนที่เหลือคืนก่อนครบกำหนดระยะเวลา ผู้ถือบัตรต้องแจ้งความจำนงเป็นหนังสือหรือแจ้งผ่าน Call Center ของธนาคาร ที่หมายเลขโทรศัพท์ 026295588 โดยการชำระครั้งเดียวทั้งจำนวนสำหรับจำนวนเงินคงเหลือ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือบัตรประสงค์จะชำระหนี้ก่อนครบกำหนดเวลา ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าธรรมเนียมในการชำระหนี้คืนก่อนกำหนดในอัตราร้อยละ 1 ของภาระหนี้รวมจากการใช้บัตรเครดิตในขณะที่สมัครเข้าใช้บริการผ่อนชำระตามข้อตกลงฉบับนี้

8. เหตุผิดนัด

ในกรณีที่ผู้ถือบัตรไม่สามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนที่ได้กำหนดไว้เป็นวงรายเดือนให้เสร็จสิ้น ไม่ว่าจะงวดใดงวดหนึ่ง ผู้ถือบัตรตกลงและยินยอมชำระดอกเบี้ยการผ่อนชำระอีกหนึ่งงวด (ถ้ามี) ให้แก่ธนาคาร และให้การใช้บริการผ่อนชำระสิ้นสุดลง รวมทั้งให้นำจำนวนเงินรายงวดที่กำหนดไว้ซึ่งธนาคารยังไม่ได้รับชำระดังกล่าวไปเป็นภาระหนี้ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรต่อไป

9. บททั่วไป

9.1 ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการผ่อนชำระหนี้ตามข้อตกลงฉบับนี้ในอัตราตามที่ธนาคารเห็นสมควรกำหนด โดยธนาคารต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

9.2 ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ตามข้อตกลงฉบับนี้ได้ไม่ว่าเวลาใด โดยให้การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการให้บริการการผ่อนชำระหนี้เป็นรายงวดตามข้อตกลงฉบับนี้ และผู้ถือบัตรตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามที่ธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ธนาคารได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตามความในวรรคก่อน ให้ถือว่าผู้ถือบัตรได้ตกลงและผูกพันตนที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้เปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ตามข้อตกลงฉบับนี้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ผู้ถือบัตรเกิดการระงับหรือความเสี่ยงเพิ่มเติมจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือบัตร

9.3 ผู้ถือบัตรตกลงให้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ตามข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการใช้บัตรเครดิตของธนาคาร และให้ข้อตกลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับกรณีต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้โดยเคร่งครัด